

โรงแรมฮ็อป อินน์ ประเทศไทย กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ชู 10 มาตรการสุขอนามัยขั้นสูงสุด พร้อมบริจาครายได้ 1 วัน 1 ล้านบาทแก่สภาอากาศไทย



ฮ็อป อินน์ เครือข่ายโรงแรมระดับคุณภาพราคาประหยัด ซึ่งมีสาขาทั่วประเทศทั้งในไทยและฟิลิปปินส์ ภายใต้การพัฒนาและบริหารโครงการโดย ดิ เอราวัณ กรุ๊ป บริษัทผู้พัฒนาธุรกิจโรงแรมชั้นนำของเมืองไทย ประกาศกลับมาเปิดให้บริการโรงแรมทุกสาขาในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ชู 10 มาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุด “SafeStay at HOP INN” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มาใช้บริการ พร้อมนำรายได้ทั้งหมดของวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ร่วมกับเงินสมทบจากพนักงาน รวมจำนวน 1 ล้านบาท บริจาคให้แก่โครงการ “63 บาท สู้ COVID-19 ปี’63” ของสภาอากาศไทย

นายเพชร ไกรนุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “นับว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งที่โรงแรมฮ็อป อินน์ได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง เนื่องจากสถานการณ์ที่ผ่านมาถือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยประสบมาก่อนและเป็นเรื่องที่ทำทนายอย่างมากทั้งต่อพนักงาน ลูกค้าผู้ให้บริการ พันธมิตรธุรกิจและชุมชนของเรา และเพื่อต้อนรับการเปิดดำเนินงานอีกครั้ง โรงแรมฮ็อป อินน์ จึงรวบรวมค่าบริการห้องพักของลูกค้าและเงิน

สมทบจากบรรดาพนักงานโรงแรม บริจาคให้แก่สภาภาษาชาติไทยเพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับความทุ่มเทในการปฏิบัติงานอันทรงคุณค่าเพื่อสังคมของเรา แน่หนอนว่าในการกลับมาเปิดให้บริการในครั้งนี้ ฮีป อินน์ จะยึดมั่นในมาตรการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยขั้นสูงสุด พนักงานของเราทุกคนพร้อมปฏิบัติงานอย่างรัดกุมเพื่อมอบความเชื่อมั่นให้ลูกค้าผู้เข้าพักรู้สึกอุ่นใจและประทับใจในบริการของเรา”

โรงแรมฮีป อินน์ทั้ง 40 แห่ง ปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดมาตรการด้านความสะอาดและปลอดภัย “SafeStay at HOP INN” 10 ประการ ดังนี้

ลูกค้า พนักงาน และผู้มาติดต่อต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในพื้นที่ส่วนกลางของโรงแรม
ตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงาน ลูกค้า และผู้มาติดต่อ ผู้ที่ถูกรวบรวมว่ามีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาภายในโรงแรม

ลูกค้าผู้มาใช้บริการต้องปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างตามที่กำหนด ทั้งในขณะที่เช็คอินและโดยสารลิฟต์
ติดตั้งฉากใสกั้นเคาน์เตอร์ต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยทั้งของลูกค้าผู้มาใช้บริการและพนักงาน

โรงแรมสนับสนุนการชำระเงินผ่านระบบดิจิทัล (E-Payments) เพื่อลดการสัมผัส
บริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์ในพื้นที่ส่วนกลางและในลิฟต์

พนักงานทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในพื้นที่ส่วนกลางของโรงแรมทุก 30 นาที ระหว่างเวลา 9.00 – 21.00 น.

โรงแรมใช้มาตรการยกระดับการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อในห้องพักทุกห้อง

โรงแรมใส่ใจเรื่องการซักผ้าเพื่อยับยั้งไวรัสและแบคทีเรียทุกประเภท

ลูกค้าผู้ใช้บริการสามารถคืนคีย์การ์ด โดยใส่ลงในกล่อง “เช็คเอาท์ด่วน (Express Check-Out)” ที่จัดเตรียมไว้เพื่อลดการสัมผัส

ทั้งนี้ โรงแรมฮีป อินน์ ได้รวบรวมรายได้ทั้งหมดจากบริการห้องพักของโรงแรมฮีป อินน์ ทั้ง 40 สาขาทั่วประเทศในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เป็นมูลค่า 930,676 บาท ร่วมกับเงินสมทบของพนักงานโรงแรม รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1 ล้านบาท บริจาคให้แก่โครงการ “63 บาทสู้ COVID-19 ปี’63” ของสภาภาษาชาติไทย โดยทำการส่งมอบให้เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการร่วมแรงร่วมใจของลูกค้าทุกท่านและพนักงานทุกระดับของโรงแรมฮีป อินน์ ในการมอบประโยชน์คืนสู่สังคมและแสดงความขอบคุณต่อสภาภาษาชาติไทยสำหรับการทำงานหนักเพื่อสังคมของเราในช่วงวิกฤตการณ์ที่ผ่านมา เงินบริจาคจำนวนนี้จะถูกนำไปใช้สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการในช่วงวิกฤตโควิด-19 นี้ ได้แก่ โครงการครัวพระราชทาน ณ วังสระปทุม เพื่อแจกจ่ายอาหารให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โครงการถุงยังชีพสภาภาษาชาติไทย โครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโครงการจัดซื้อเครื่องมือเพื่อใช้ในงานบริจาคโลหิต

โรงแรมฮีป อินน์ ภูมิใจที่ได้นำเสนอบริการห้องพักระดับคุณภาพด้วยมาตรฐานขั้นสูงระดับมืออาชีพ และยึดมั่นในหลักการสำคัญ 4 ข้อ ได้แก่ ความสะอาด ความสะอาดรวดเร็ว ความสบาย และสวัสดิภาพ ผู้เข้าพักในโรงแรมฮีป

อินน์ ทุกแห่งจึงมั่นใจได้ว่าจะได้พักผ่อนอย่างสะดวกสบาย ปลอดภัย และประทับใจตลอดการเข้าพัก

เกี่ยวกับ ฮ็อบ อินน์

โรงแรมฮ็อบ อินน์ เป็น เครือข่ายโรงแรมคุณภาพราคาประหยัดซึ่งมีสาขาทั่วประเทศทั้งในไทยและฟิลิปปินส์ บริการห้องพักที่มีคุณภาพ บนมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา ตั้งอยู่ในทำเลธุรกิจที่เข้าถึงสะดวก ด้วยการบริการที่เป็นมิตรของพนักงาน คำนึงถึงคุณค่า ตอบโจทย์การเดินทางทั้งเพื่อธุรกิจและการพักผ่อน พร้อมบริการฟรีไวไฟความเร็วสูง ยินดีต้อนรับและให้บริการทุกท่านด้วยใจ เริ่มต้นวันใหม่ พร้อมรอยยิ้มที่โรงแรมฮ็อบ อินน์

ช่องทางติดต่อสื่อสารกับโรงแรมฮ็อบ อินน์

Website : www.hopinhotel.com

LINE OA: @hopinhotel

Facebook : Hop Inn Hotel Thailand

Call-Center: 02-659-2899

#HopInnHotel #HaveAGoodDay #SafeStayatHOPINN

เกี่ยวกับ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คือบริษัทผู้ลงทุนด้านธุรกิจโรงแรมชั้นนำของเมืองไทย โดยมีธุรกิจโรงแรมหลากหลายระดับนับตั้งแต่โรงแรมระดับหรูไปจนถึงระดับกลาง โรงแรมราคาประหยัดไปจนถึงโรงแรมที่เน้นความคุ้มค่า กระจายอยู่ตามทำเลสำคัญทั่วประเทศไทย ปัจจุบัน ธุรกิจโรงแรมของบริษัทอยู่ภายใต้การบริหารงานของพันธมิตรผู้บริหารโรงแรมระดับโลก อาทิ ไฮแอท แมริออท แอคคอร์ด ไอเอชจี สตาร์วูด รวมทั้งฮ็อบ อินน์ซึ่งเป็นแบรนด์โรงแรมของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้ลงทุนพัฒนาศูนย์การค้าระดับสูงอีก 1 แห่งซึ่งตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจหลักของกรุงเทพฯ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์

www.theerawan.com